

PHÁT THANH MĂNG NON

CHỦ ĐỀ : MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

Xin chào các bạn sau đây là chương trình phát thanh măng non của Liên đội Trường Tiểu học Tân Dân

Các bạn thân mến ! Mùa xuân đã về, mùa xuân đẹp quá, khắp xóm làng của chúng ta đâu đâu cũng thấy đông vui, tràn đầy hoa và ánh nắng. Thế là chúng mình đã lớn thêm một tuổi rồi các bạn nhỉ !

Các hoạt động của Liên đội ta như thế nào ? Mời các bạn hãy nghe Liên đội chúng mình đã, đang và sẽ làm gì để chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/ 2/1930 - 3/ 2/2020 và mừng xuân mới.

Các bạn thân mến ! Ngoài các hoạt động trên thì phong trào học tập của Liên đội được đặt lên hàng đầu. Trong học kỳ I vừa qua, Liên đội đã tổ chức nhiều hình thức nhằm nâng cao chất lượng học tập cho các bạn trong liên đội như: truy bài 15 phút đầu giờ, đôi bạn cùng tiến, tổ chức học tổ, học nhóm, phong trào vòng hoa điểm Tốt v.v....Chính vì thế nên kết quả học tập của các bạn trong học kỳ I chúng ta đạt kết quả học tập rất tốt.

Các bạn thân mến! Để giúp các bạn tìm hiểu thêm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam Măng non mời các bạn cùng tìm hiểu nhé.

Ngày 1-5-1929, Đại hội toàn quốc Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội họp ở Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ với đại biểu xuất sắc nhất là đồng chí Ngô Gia Tự đưa ra đề nghị giải tán Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, thành lập Đông dương cộng sản Đảng. Đề nghị đó không được đại hội chấp nhận nên đoàn đại biểu Bắc Kỳ bỏ hội nghị ra về. Đến ngày 17-6-1929 Đông dương CS Đảng được thành lập.

Tháng 10 năm 1929, Kỳ bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội họp đại hội tuyên bố giải tán Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội và thành lập An Nam cộng sản Đảng.

Tháng 1-1930, thành lập Đông dương CS Đảng Liên đoàn.

Trong vòng nửa năm 3 tổ chức cộng sản đã liên tiếp ra đời. Nhận được tin có 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Quốc tế cộng sản đã gửi thư kêu gọi các nhóm cộng sản này thống nhất lại. Đồng chí Nguyễn Ai Quốc, ủy viên Bộ phương đông, phụ trách cục phương nam đã thay mặt quốc tế cộng sản triệu tập cuộc họp để hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

Ngày 3-2-1930 Hội nghị hợp nhất họp ở Cửu Long (cạnh Hương Cảng) do đồng chí Nguyễn Ai Quốc chủ trì, có 2 đại diện đông dương CS Đảng, 2 đại diện An

nam CS Đảng tham dự. Đông dương CS liên đoàn không kịp cử đại biểu đến họp. Tổng số Đảng viên lúc ấy có 211 người.

Sau 5 ngày (từ mồng 3 đến mồng 7 tháng 2) Hội nghị đã nhất trí tán thành thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam, thông qua chính cương, sách lược, điều lệ tóm tắt của các đoàn thể quần chúng.

Hội nghị hợp nhất có giá trị lịch sử như Đại hội thành lập Đảng, chấm dứt tình trạng phân tán của phong trào cộng sản làm cho sức mạnh của hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng tăng lên gấp bội và từ ngày 3/2/1930 Đảng cộng sản Việt Nam đã thật sự là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam .

Chương trình phát thanh măng non với những tin hoạt động tháng 2 đến đây là hết rồi! Chương trình do Trâm Anh và Trúc Linh cùng các bạn trong đội tuyên truyền măng non thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.- thân ái chào các bạn.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tân Dân, ngày 22 tháng 1 năm 2024

Tổng phụ trách

Lương Thị Thảo